




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

4 มีนาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ชวน อสม.นับคาร์บ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, Thaitoday, hfocus, thaitoday, thecoverage)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยภายหลังเข้าร่วมการประชุม เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานสมาคม อสม.ระดับจังหวัด ว่า มีผลสำรวจถามความคิดเห็นประชาชนในงานของ สธ. พบว่าผลงาน อสม. เป็นอันดับ 1 เป็นเรื่องน่ายินดีที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ส่วนความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.อสม. ที่ยังค้างอยู่ขณะนี้เนื่องจากติดเรื่องให้มีกองทุน มีการถกเถียงกับกรมบัญชีกลางที่ไม่ยอมให้มีกองทุน ซึ่งตนมองว่าเมื่อให้ อสม.ช่วยทำงานมาช่วยเรื่องนับคาร์บ ควรได้รางวัลสุดท้ายก็ยอมให้มีแล้ว หลังจากนั้นจะนำร่าง พ.ร.บ. เข้า ครม. จากนั้นส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกา และนำกลับเข้า ครม.อีกครั้งก่อนนำเข้าสภาผู้แทนราษฎรเมื่อจบสภาฯ 3 วาระจึงจะเข้าวุฒิสภา ส่วนเรื่องเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ อยากกู้ให้มากกว่า 1 แสนบาทต่อรองขึ้นไป ส่วนเรื่องโรค NCDs ดีได้ด้วยกลไก อสม. ซึ่งเห็นว่า อสม.นับคาร์บได้ 100 เปอร์เซนต์ แต่อยากให้ทำจริงมากกว่าการคำนวณผ่านแอปฯ โดยให้ทุกท่านทำงานไม่เหนียวเปล่า ต้องมีตัวชี้วัดสิ้นปีงบประมาณ 30 ก.ย.นี้ จะนับคาร์บให้ได้ 50 ล้านคน เท่ากับ อสม.1 ต่อ 50 คน ถ้านับได้ก็จะให้รางวัล คือ การตรวจสุขภาพประจำปีฟรี</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด, มติชน, js100)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ในฐานะรองประธานกรรมการ สสส. คนที่ 1 กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา มีจุดเน้นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้เพื่อผลักดันนโยบาย อาทิ พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายควบคุมการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ผลิตรายย่อย, ประเมินผลกระทบเชิงนโยบายจากการแทรกแซงของผู้ผลิตรายใหญ่, สร้างเสริมค่านิยมที่เหมาะสมในเยาวชนและสตรี เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง, มาตรการให้งานเลี้ยงของหน่วยงานรัฐปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มการเข้าถึงบริการช่วยเหลือผู้ดื่มแอลกอฮอล์ และการสนับสนุนงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ ผลักดันการแก้ปัญหาสุราอย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ยืนยันรัฐบาล "ไม่เอาบุรีไฟฟ้า" มอบ สสส. เดินหน้าประสานทุกหน่วยงานปิดจุดอ่อนยอมรับบางหน่วยงานยังทำงานไม่เต็ม 100% ท่วง "พอเดค" อันตรายถึงตาย เห็นชอบแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พัฒนาการองค์ความรู้สร้างค่านิยมใหม่ ดันนโยบายงานเลี้ยงปลอดเหล้า</p>	
<p>ไม่พร้อมรวมกองทุนสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, บ้านเมือง, ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวหุ้น, hfocus, thecoverage, thebangkokinsight, thaipbs, ch3, mono29) เพจชมรมแพทย์ชนบท, สรยุทธ์ฯ, เรื่องเล่าเช้านี้</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวถึงกรณีไอเอสทีพีประโยชน์รักษาพยาบาลประกันสังคมมารวมกับสิทธิบัตรทอง 30 บาท ว่ากฎหมายให้พิจารณาทำระบบประกันสุขภาพภาครัฐรวมกัน ซึ่งทางฝ่ายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับหนังสือตอบกลับมาล่าสุดว่า ทั้ง 2 กองทุนประกันสุขภาพ รัฐ คือ ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ ยังไม่พร้อม ดังนั้นคงต้องยึดที่ความสมัครใจด้วย ได้แจ้งเข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อรับทราบแล้วเมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา</p> <p>ด้าน นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ตามกฎหมายสิทธิประโยชน์ จะให้หน่วยงาน สปสช. เป็นคนกำหนด และสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่องค์กรนั้นกำหนด หากกำหนดอย่างไรก็บริหารตามนั้น การรวมกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐไม่ว่าจะเกิดในปีงบประมาณ 2569 หลังมีการสอบถามไปเมื่อ 2-3 เดือนก่อน คงต้องรอดูในอนาคตต่อไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สนับสนุนงปม.สำหรับยารักษาในผู้ป่วย Hemophilia A</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, กท.ธุรกิจ, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผย บอร์ด สปสช.มีมติเห็นชอบข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงปม.สำหรับยาป้องกันอาการเลือดออกในผู้ป่วยฮีโมฟีเลียเอ (Hemophilia A) จากคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดย สปสช.จะสนับสนุนงบประมาณค่ายาใน “โครงการยาอิมิซิซูแมบ (emicizumab) ในการป้องกันอาการเลือดออกในผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย เอ ที่ไม่มีและมีสารต้าน” เป็นจำนวน 122 ล้านบาท เพื่อประกอบการเสนอให้เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ป่วยและช่วยประหยัดค่ายารักษาฮีโมฟีเลียในระบบบัตรทอง</p>	
<p>3 รายชื่อชิงเลขอาธิการ สพฉ. คนใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ในฐานะประธานอนุกรรมการสรรหาเลขอาธิการ สพฉ. ลงนามในประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการสรรหาและได้รับการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเลขอาธิการ สพฉ. สมัยวาระ พ.ศ. 2568-2572 ดังนี้ 1. นายพิเชษฐ์ หนองช้าง 2. นาวาเอก (พิเศษ) พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง และ 3. นายสัญญา ชามบดี โดยทั้ง 3 รายชื่อจะมีการเสนอต่อบอร์ด สพฉ. พิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง เพื่อแทน รอ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขานุการคนปัจจุบันที่จะครบวาระในวันที่ 31 มีนาคม 2568</p>	
<p>แนะตรวจธาลัสซีเมีย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>- นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะนำให้คู่สมรสหรือผู้ที่วางแผนมีบุตร เข้ารับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียล่วงหน้า หากพบว่าทั้งพ่อและแม่เป็นพาหะ ของโรคโดยมียีนอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง จะสามารถพิจารณาทางเลือกในการวางแผน ครอบครัวที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกน้อย มีสุขภาพแข็งแรงและลดผลกระทบจากโรคในระยะยาว</p>	
<p>วันโรคอ้วนโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรม คร. กล่าวเนื่องในวันที่ 4 มี.ค. ของทุกปี เป็นวันโรคอ้วนโลก ว่า ประเทศไทยพบคนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีภาวะอ้วนร้อยละ 42.2 และอ้วนลงพุงร้อยละ 39.4 กรมได้ประชุมคกก.จัดทำร่าง พ.ร.บ.โรคไม่ติดต่อร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อผลักดันระบบการส่งเสริมสุขภาพและสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของปชช. โดยใช้มาตรการทางกฎหมายให้เอื้อต่อการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) สนับสนุนมาตรการจัดเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่ม มาตรการภาษีเกลือและโซเดียม ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพและควบคุมการตลาดโฆษณาอาหารที่มีไขมันสูง น้ำตาลสูง โซเดียมสูง รวมทั้งสร้างความรอบรู้สุขภาพให้กับประชาชน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อป้องกันโรคอ้วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์</p> <p>- นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรม คร. เผยเนื่องในวันโรคอ้วนโลกปี 2568 ว่า โรคอ้วนเป็นปัญหาสาธารณสุขที่รัฐบาลให้ความสำคัญและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยกองโรคไม่ติดต่ออยู่ในขั้นตอนประชุมเพื่อจัดทำร่างพ.ร.บ.โรคไม่ติดต่อร่วมกับภาคีเครือข่าย คาดผลักดันการใช้มาตรการทางกฎหมาย สนับสนุนจัดเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่ม-เกลือ-โซเดียม หลังพบข้อมูลคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมีภาวะอ้วนร้อยละ 42.2</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ VARIETY</p> <p>- รพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ สภาวิชาชีพไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาเกี่ยวกับสถานการณ์โรคอ้วนในไทยและการดูแลสุขภาพ เนื่องในวันอ้วนโลก World Obesity Day 2025 ภายใต้ธีม "Changing Systems, Healthier Lives" เพราะสุขภาพที่ดี ไม่ได้เริ่มจากตัวเราเพียงคนเดียว แต่ต้องเกิดจากระบบที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ</p> <p>- ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการ สสส. กล่าวถึงสถานการณ์โรคอ้วนในไทย ว่า พบประชากรไทยมากกว่าร้อยละ 40 มีภาวะโรคอ้วน พบมากที่สุดคือ เพศหญิง และกลุ่มเด็กและเยาวชนมีอัตราการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวล พร้อมแนะแนวทางเชิงนโยบายในการรับมือกับปัญหา ได้แก่ การรักษาผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน และการจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุข แต่เนื่องจากงปม.ด้านการดูแลสุขภาพมีข้อจำกัด และต้องรองรับการรักษาโรคอื่นๆ จึงต้องให้ความสำคัญกับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มาตรการป้องกันก่อนที่ปชช.จะเข้าสู่ภาวะโรคอ้วน โดยการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของเมืองให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ</p>	
<p>ใช้คำแดง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (สื่อเพิ่มเติม) นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวพบเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ป่วยเป็นโรคไข้ดำแดง ว่า กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ใช้คำแดงไม่ใช่โรคอุบัติใหม่ เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ "สเตربتโคคคัสชนิดเอ" ก่อให้เกิดโรคหลายชนิด เช่น คออักเสบ โรคติดเชื้อทางผิวหนัง เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง สถานการณ์ของโรคไข้ดำแดง วันที่ 1 ม.ค. -28 ก.พ. 68 พบผู้ป่วย 455 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยโรคไข้ดำแดงมักจะเกิดในเด็กอายุระหว่าง 5-15 ปี หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร 1422</p>	
<p>นโยบายการขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, Thailand plus, The better, Thai today news, Hfocus)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย. ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม ชมรม เครือข่ายผู้บริโภค และภาคประชาชน พร้อมยกระดับระบบบริการสุขภาพในทุกมิติ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล หรือ RDU Country ในปี 2573 และพร้อมหารือเชื่อมข้อมูล สปสช. กำชับการใช้ยาโครงการ “เจ็บป่วยเล็กน้อยรับยาฟรี 32 อาการ” ร้านยาคุณภาพของฉฉฉ ป้องกันการใช้ยาเกินความจำเป็น เร่งประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้าใจ “ไปร้านยาทุกครั้ง ไม่จำเป็นต้องรับยาทุกครั้ง” ทุกอย่างอยู่ที่ความจำเป็นของโรคนั้นๆ</p>	
<p>มาตรฐานเครื่องมือแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Thailand plus, Thai today news)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย. เดินหน้าพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยกระดับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบควบคุม และเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ขณะเดียวกันผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้ภายใต้มาตรฐานที่ชัดเจนและเป็นธรรม</p>	
<p>ชวนสมัครเลือกตั้ง กกก.วิชาชีพ 7 สาขา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ว่า กรม สบส. เตรียมจัดเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ 7 สาขา วาระ พ.ศ. 2568-2572 เพื่อหาผู้ที่มีคุณสมบัติขึ้นเป็นคณะกรรมการวิชาชีพการประกอบโรคศิลปะชุดใหม่ ร่วมส่งเสริมมาตรฐาน และกำหนดทิศทางการประกอบโรคศิลปะไทย สมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 มีนาคม 2568 เวลา 16.00 น. โดยคณะกรรมการวิชาชีพใน 7 สาขา ได้แก่ สาขากิจกรรมบำบัด สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สาขารังสีเทคนิค สาขาจิตวิทยาคลินิก สาขากายอุปกรณ์ และสาขาการแพทย์แผนจีน ซึ่งจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม 2568 นี้</p>	
<p>ยกระดับมาตรฐานแพทย์แผนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 8 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 ประเด็นเศรษฐกิจสุขภาพ โดยเข้าตรวจเยี่ยม รพ.เลย เยี่ยมชม ศูนย์ ณ เลยโมเดล เมืองต้นแบบ เศรษฐกิจสุขภาพ และ Pinya Clinic (Wellness Center) อตลักษณ์ไทย สถานบริการนวดเท้า นวดแผนไทย โดย นพ.ชาญชัย บุญอยู่ นพ.สสจ.เลย กล่าวว่า จ.เลย เป็นเมืองท่องเที่ยวรองที่มีจุดเด่นด้านการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้าน และอาหารสมุนไพรพื้นถิ่น นอกจากนี้ เชียงคานายังได้รับรางวัล Green Destination Award 2024 ระดับ Silver และเป็น 1 ใน 5 แห่งของเอเชียในรายชื่อ Sustainable Destination Top 100 โดยเป้าหมายหลักของ สสจ.เลย คือ ขยายผลและยกระดับ คุณภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด เน้นการพัฒนาสถานประกอบการด้านสุขภาพ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านนวด และสถานพยาบาล ตลอดจนการส่งเสริม อาหารเป็นยา ผ่านการใช้สมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างยั่งยืน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ฉีดวัคซีนชาวไทยมุสลิมก่อนไปพิจิตรฮัจญ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหาสาระน่ารู้</p> <p>- สธ.เปิดโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยสามารถรับบริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น และใช้หัวฉีดใหญ่ก่อนการเดินทางได้ที่สถานบริการของ สธ.ในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ.-31 พ.ค.2568</p>	
<p>MOU ศูนย์พัฒนาการทางภาษาและการพูดสำหรับเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ The Coverage</p> <p>- สสจ.ปทุมธานี รพ.ปทุมธานี อบจ.ปทุมธานี และ รพ.สต.บ้านฉาง ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ศูนย์พัฒนาการทางภาษาและการพูดสำหรับเด็ก ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี โดยมี นพ.ปรีชา เปรมปรี ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย นพ.สาธิต ทิมขำ ผอ.สพสช.เขต 4 สระบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการยกระดับรพ.สต.บ้านฉาง หลังถ่ายโอนไปอยู่ในสังกัด อบจ.ปทุมธานี เนื่องจาก รพ.สต. แห่งนี้ กำลังจะกลายเป็น รพ.สต. แห่งแรกที่จะมีศักยภาพในการให้บริการด้านพัฒนาการทางภาษา ที่เป็นบริการสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง</p>	
<p>ทีม MCATT ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ NBT</p> <p>- นพ.ศักรินทร์ แก้วเฮ้ ผอ.รพ.จิตเวชนครพนมราชชนครินทร์ เผยว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา รพ.จิตเวชนครพนมราชชนครินทร์ ได้ส่งทีม MCATT ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี สสจ.บึงกาฬ รพ.บึงกาฬ รพ.พรเจริญ และทีมเครือข่ายในพื้นที่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนผู้มาร่วมงานพิธีฌาปนกิจผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์รถบัสคณะศึกษาดูงานพลิกคว่าที่จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ ทีม MCATT เขตสุขภาพที่ 8 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการจิตช่วยเหลือเยียวยาจิตใจอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา โดยใช้หลักการปฐมพยาบาลทางใจ สำหรับกลุ่มเสี่ยง A ได้แก่ ผู้ได้รับบาดเจ็บ/ญาติผู้เสียชีวิต กลุ่ม B ผู้อยู่ในเหตุการณ์/ญาติผู้บาดเจ็บ และกลุ่ม C ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่อำเภอพรเจริญ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันกำหนดแผนการติดตามดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องในระยะถัดไป</p>	
<p>แอปพลิเคชัน “ไทยสุข” และ "A-MED Care"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- สวทช. พัฒนา 2 แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านสุขภาพและการแพทย์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพประชาชน และสนับสนุนระบบบริการสาธารณสุขไทย ได้แก่ แอปพลิเคชัน "ไทยสุข (ThaiSook)" และแพลตฟอร์มบริการทางการแพทย์ "A-MED Care" โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ 1.ป้องกันและ ลดความเสี่ยงโรค NCDs 2.ลดความแออัดในโรงพยาบาล 3.เพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ผ่านร้านยา คลินิกพยาบาล คลินิกเวชกรรม และคลินิกแพทย์แผนไทยใกล้บ้าน และ 4.ระบบดิจิทัลช่วยจัดการข้อมูลเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลมีความรวดเร็วและ ถูกต้องมากขึ้น</p>	
<p>MOU การรับเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ จ.สระแก้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- นายฐานิสร์ เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว เป็นประธานพิธีลงนาม MOU การรับเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว โดยมี นพ.สมคิด ยืดประโคน ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว, ผอ.รพ.ทุกแห่ง สสอ. ผอ.รพ.สต. นายกสมาคม ประธานชมรม หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี เพื่อไต่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่ จ.สระแก้ว โดยจะได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพจากหน่วยบริการ สถานบริการ หรือองค์กรอื่น ๆ ตามประกาศ สปสช.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แก้กฎหมายแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, เดลินิวส์, thailandinsidenew, mfocusnews, thailandtimes, sondhitalk, hfocus)</p> <p>- ภาคิป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ และเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน ร่วมกันจัดเสวนาเรื่อง “รัฐบาลเร่งปลดล็อกขายสุรา เพื่อผลประโยชน์ธุรกิจอยู่เหนือธรรมาภิบาล หรือไม่? แต่คนไทยวันใจตายเจ็บเพิ่ม” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 ณ รร.แมนดาริน กรุงเทพฯ</p> <p>- รศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โจ้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ระบุว่า การแทรกแซงนโยบายของภาครัฐของธุรกิจแอลกอฮอล์เป็นรับรู้กันโดยทั่วไปในวงการวิชาการด้านสุขภาพ อ้างอิงจากการทบทวนรายงาน 20 ฉบับทั่วโลก พบธุรกิจมุ่งรักษาผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าสนับสนุนมาตรการลดผลกระทบของเครื่องดื่ม</p> <p>- นายนายคมสัน โพธิ์คง นักกฎหมายมหาชน ขอให้รัฐบาลหยุดการส่งเสริมการดื่มแอลกอฮอล์ กลับสู่จุดเดิมคือการควบคุมที่เหมาะสม กำกับให้มีการบริโภคแบบไม่ให้เกิดปัญหาต่อสังคมโดยรวม ไม่เป็นภาระกับรัฐ พร้อมยืนยันมีผลการศึกษาระบุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ดื่ม ทำให้เกิดโรคร้ายแรง และยิ่งขาดสติก่อเหตุกระทบกับผู้ที่ไม่ได้ดื่ม</p> <p>- นายชูวิทย์ จันทร์โส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ในวันที่ 4 มี.ค. 2568 จะมีการประชุมกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เพื่อเดินทางไปให้มีการแก้ไขอนุบัญญัติ ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายคา ในการให้ศึกษาการปลดล็อกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ เครือข่ายคาดหวังว่าการประชุมกรรมการนโยบายฯ จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เป็นธรรม ไม่เอาใจธุรกิจจนหลงลืมความสูญเสีย ความเจ็บป่วย ความตายของปชช. และต้องไม่ลืมว่าข้อสั่งการให้การศึกษาไม่ใช่ให้แกทุกอย่างเพื่อเอาใจนายทุน นักธุรกิจ</p>	
<p>พ.ร.บ.คุ้มครองสูตรการแพทย์แผนไทยฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., การเงินธนาคารออนไลน์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, hfocus, prachachat, sondhitalk, thecoverage, dailynews)</p> <p>- น.ส.ศศิกันต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกสร. เผย กรมเห็นชอบร่างพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับใหม่ โดยขยายการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยของชุมชนและนิติบุคคล จากเดิมที่ครอบคลุมเพียง 3 ประเภท ให้นำไปใช้เพื่อการค้าต้องขออนุญาตและจ่ายค่าธรรมเนียม ฝ่าฝืนมีโทษ ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการคุ้มครองฯ และเพิ่มอำนาจให้กรมแพทย์แผนไทยฯ เปรียบเทียบคดีที่มีโทษปรับ พร้อมกำหนดแนวทางออกกฎหมายลำดับรอง 14 ฉบับ เพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ภายใน 240 วัน</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, amarintv, workpoint)</p> <p>- สสส. ผนึกภาคีเครือข่าย 50 องค์กร ร่วมจัดงาน Safer Internet Day Thailand 2025 ภายใต้แนวคิด "Together for a Safer Internet" เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัย ป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัล โดยประเด็น บุหรีไฟฟ้า มองว่าเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคม โดยเฉพาะเยาวชนและผู้สูงอายุที่ตกเป็นเหยื่อของการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการเข้าถึงบุหรีไฟฟ้าทางดิจิทัลทำให้เกิดการใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพและการเสพติด จำเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดขึ้น พร้อมสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเพื่อป้องกันผลกระทบในระยะยาว</p>	
<p>แพทย์รุนแรงหลังเข้ารับรักษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, workpointnews, amarintv, bugaboo, ch7, one)</p> <p>- แม่ น้องแนน วัย 35 ปี อาศัยอยู่ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ร้องสื่อเป็นกระบอกเสียงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังลูกสาวไปรักษาอาการท้องนอกมดลูกใน รพ.เอกชน สิทธิประกันสังคม แต่ได้รับผลกระทบจากอาการแพ้ยารุนแรง จนร่างกายผิดปกติ ทั้งนี้ได้ไปร้องกับหน่วยงานสาธารณสุข และสคบ. จนถึงตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแล รพ.ก็ไม่มี เคยให้แค่วิตามิน และนัดให้ไปเจออีก 1 เดือน จึงอยากวอนขอให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเหลือในการรักษา ลูกสาว และขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เครือข่ายผู้หญิงฯ ยื่นจม.นายกฯ สนับสนุนงบ “ศูนย์พึ่งได้ สธ.”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- คณะทำงานเครือข่ายด้านเด็ก สตรี และการป้องกันการค้ามนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิพิทักษ์สตรี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เครือข่ายสตรี 4 ภาค เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสดวงสันติภาพสามจังหวัดชายแดนใต้ เครือข่ายสุขภาวะสตรีนนท์ เครือข่ายขับเคลื่อนลาคตลอด 180 วัน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ กทม. และเครือข่ายแรงงานอิสระบางขุนเทียน กทม. ยื่นจดหมายเปิดผนึกเรื่องความก้าวหน้า ข้อเสนอการเข้าถึงสิทธิ ความเสมอภาคของผู้หญิงและเด็กหญิง โดยส่งถึง นายกฯ ให้สิทธิความเป็นธรรม ยุติความรุนแรงผู้หญิงและเด็กหญิง เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม พร้อมยื่นข้อเสนอรัฐบาลควรเพิ่มงบประมาณและบุคลากรให้ศูนย์พึ่งได้ (OSCC) เพื่อให้บริการ 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองผู้หญิงและเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ ควรขยายการสนับสนุนด้านจิตวิทยาและสังคม สงเคราะห์ในโรงพยาบาลระดับอำเภอและตำบล รวมถึงพัฒนาแผนฟื้นฟูครอบครัวที่ประสบปัญหาความรุนแรง นอกจากนี้ ควรทบทวนนโยบายเกี่ยวกับกัญชา กระท่อม และยาเสพติดที่อาจกระตุ้นความรุนแรง และแก้ไขกฎหมายประกันสังคมให้ผู้ค้าบริการทางเพศสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ พร้อมขยายวันลาคตลอดเป็น 180 วันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก</p>	